



# เอกสารข่าวต่างประเทศ

## FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

### ประมวลข่าวต่างประเทศ

#### ๑. สหพันธรัฐรัสเซีย

- สภาดูมาของรัสเซียลงมติเห็นชอบกฎหมายห้ามผ่าตัดแปลงเพศของ LGBTQ

#### ๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

- เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามทวีป ๒ ลูก

๑. สภาดูมาของรัสเซียลงมติเห็นชอบกฎหมายห้ามผ่าตัดแปลงเพศของ LGBTQ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

สภาดูมาแห่งรัสเซีย หรือ สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายห้ามบุคลากรทางการแพทย์ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เกือบทุกประเภทกับบุคคลข้ามเพศ รวมไปถึงการศัลยกรรมแปลงเพศด้วย นับเป็นกฎหมายต่อต้านกลุ่ม LGBTQ ฉบับใหม่ในรัสเซีย

ร่างกฎหมาย ซึ่งมีการพิจารณาครั้งที่ ๓ และเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ห้ามบุคลากรทางการแพทย์ทำการผ่าตัดแปลงเพศให้กับคนไข้ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความผิดปกติทางสรีรวิทยาแต่กำเนิดในเด็ก นอกจากนี้ยังเข้มงวดในการแก้ไขเพศสภาพในเอกสารใบรับรองแพทย์

กฎหมายดังกล่าวยังคงต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา และลงนามโดยประธานาธิบดี Vladimir Putin จึงจะมีผลบังคับใช้

การแก้ไขกฎหมายจากการพิจารณาครั้งที่ ๓ รวมถึงการตัดสิทธิ์บุคคลที่ผ่านการแปลงเพศจากการเป็นพ่อแม่บุญธรรม หรือการเป็นผู้ปกครองตลอดจนความเป็นไปได้ที่การแต่งงานจะเป็นโมฆะหากคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งคู่ผ่านการแปลงเพศและเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางเพศ

ประธานาธิบดี Vladimir Putin ได้ออกกฎหมายต่อต้าน LGTBQ อย่างเข้มงวดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ Kremlin ยังคงนิ่งเฉยต่อเสรีภาพในการพูดและแสดงออกถึงสิทธิมนุษยชนท่ามกลางภาวะสงครามในยูเครน

กฎหมายล่าสุดในรัสเซียได้ขยายข้อจำกัดในชุมชน LGBTQ สะท้อนถึงกฎระเบียบที่เข้มงวดและการควบคุมสิทธิคนข้ามเพศในประเทศ

ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รัสเซียมีมติผ่านร่างกฎหมายที่ขยายขอบเขตของการห้ามกิจกรรมการโฆษณาชวนเชื่อ หรือรณรงค์สนับสนุนเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ และห้ามแสดงพฤติกรรมที่เข้าข่าย "LGBT" ในทุกรูปแบบ การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ลงนามโดยประธานาธิบดี Vladimir Putin รวมถึงบทลงโทษที่หนักขึ้นสำหรับใครก็ตามที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศของกลุ่ม LGBT เช่นเดียวกับบุคคลข้ามเพศ

Yulia Alyoshina นักการเมืองข้ามเพศคนแรกของรัสเซียเตือนถึงผลกระทบที่รุนแรงของการเสนอร่างกฎหมาย

Yulia Alyoshina กล่าวว่า “เมื่อร่างกฎหมายนี้กลายเป็นกฎหมาย ผลกระทบจะรุนแรง เนื่องจากบุคคลข้ามเพศจะถูกไล่ออกจากสิทธิในการได้รับการบริการทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ” เสริมอีกว่า “ร่างกฎหมายนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเลือกปฏิบัติ แต่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนข้ามเพศอย่างแท้จริง”

ในเดือนตุลาคม ในระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย "โฆษณาชวนเชื่อ LGBTQ" และร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาครั้งที่ ๑ ในสภาดูมา Yulia Alyoshina ซึ่งได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ในปี ๒๕๖๓ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าของพรรค Civic Initiative และเลือกที่จะยุติงานด้านการเมืองของเธอ

ที่มา

: <https://edition.cnn.com/2023/07/14/europe/russia-lgbtq-rights-gender-reassignment-surgery-intl/index.html> (สำนักข่าว CNN)

## ๒. เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามทวีป ๒ ลูก (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

รัฐบาลญี่ปุ่นแจ้งว่าเมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีป ๒ ลูก ตกลงในทะเลญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตำหนิเกาหลีเหนือและประท้วงการกระทำดังกล่าวผ่านทางช่องทางทางการทูต รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวว่า ขีปนาวุธทั้ง ๒ ลูกตกลงนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงของคาบสมุทรเกาหลี

รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวว่า “การยิงครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับชายฝั่งทางด้านตะวันตกของเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม เวลาประมาณ ๓.๒๙ นาฬิกา และ ๓.๔๕ นาฬิกา โดยขีปนาวุธทั้ง ๒ ลูกได้ยิงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเป็นระยะทางประมาณ ๕๕๐-๖๐๐ กิโลเมตร ซึ่งการยิงครั้งนี้เป็นการยิงครั้งที่ ๑๓ ของเกาหลีเหนือในปี นี้ โดยใช้เทคโนโลยีของขีปนาวุธข้ามทวีป”

การยิงขีปนาวุธทั้ง ๒ ลูก เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ได้ทำพิธีเปิดการประชุม Nuclear Consultative Group จัดขึ้นในกรุงโซล เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม เพื่อหารือเรื่องการขยายขอบเขตการป้องกันปรมาณูนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวยังเกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวหลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศว่า จะเพิ่มขีดความสามารถในการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้เข้าเทียบท่าที่เกาหลีใต้ นับเป็นครั้งแรกในรอบ ๔ ทศวรรษ

ทางการญี่ปุ่นกล่าวว่า การยิงขีปนาวุธดังกล่าวเหมือนจะเป็นการตอบโต้การเคลื่อนไหวนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้ ซึ่งสหรัฐฯ มีเจตนาที่จะนำเรือดำน้ำติดหัวรบนิวเคลียร์มาปรามเกาหลีเหนือ

นาง Kim Yo Jong ผู้เป็นน้องสาวของนาย Kim Jong Un ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ ได้ออกแถลงการณ์ข่มขู่การกระทำดังกล่าวของสหรัฐฯ เรื่อยมาตลอดเดือนนี้ โดยเธอกล่าวว่าเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ Hwasong-18 ซึ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นของปฏิบัติการทางทหารเชิงรุกเท่านั้น

ที่มา : [https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230719\\_16/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230719_16/) (สำนักข่าว NHK WORLD - JAPAN)

นางสาวสุภาภรณ์ หม่อโปกู่  
นักศึกษาฝึกงาน  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ  
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖